



## ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร

.....

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖.๓/๗๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ที่ นร ๑๐๐๖.๓/๘๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง และตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร ประกาศคณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร และประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และกรมศุลกากรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณากลับกรองเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร จำนวน ๕ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ คณะกรรมการกลับกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการพิจารณากลับกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร โดยจะประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร ให้ทราบทาง Intranet กรมศุลกากร และเว็บไซต์ของกรมศุลกากร [www.customs.go.th](http://www.customs.go.th) ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์  
(นายพชร อนันตศิลป์)  
อธิบดีกรมศุลกากร

แนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลับกรงเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลับกรง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร

ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง ของกรมศุลกากร เรียงตามตัวอักษร จำนวน ๕ ราย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นายพรวิทย์ อุทัยรัฐนิธิกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๒	นายวีระศักดิ์ ลอยสายอ้อ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการพิเศษ	กรมศุลกากร	
๓	นางสาวสำรวย นุ่มศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๔	นางอัญชลี อินโต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	
๕	นายอุทัย ดวงสูงเนิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	เชี่ยวชาญ	กรมศุลกากร	